



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๒๖/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวสุดาวรรณ อินทแพทย์ ผู้ร้อง อายุ ๕๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๑/๔๒๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับ ร.ท.นรินทร์ ทวีวัฒน์ มีบุตรด้วยกัน ๓ คน คือ นายนริศร ทวีวัฒน์ นายอลงกรณ์ ทวีวัฒน์ และนายนริศรา ทวีวัฒน์ ต่อมานายนริศรา ทวีวัฒน์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายศรัณย์ ทวีวัฒน์ นายนริศรมีความบกพร่องทางสติปัญญา ตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ และแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา ได้วินิจฉัยว่ามีภาวะสติปัญญาบกพร่องระดับปานกลาง ต้องรับการรักษาด้วยยาปรับพฤติกรรม มีความบกพร่องของระดับสติปัญญาและการปรับตัว มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน นายนริศรมีลักษณะเป็นคนไร้ความสามารถ ซึ่งผู้ร้องในฐานะมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ดูแล และอุปการะเลี้ยงดูนายนริศร บุตรชายตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่ ร.ท.นรินทร์จะเสียชีวิตลง ร.ท.นรินทร์ได้จดทะเบียนรับรองบุตรว่านายนริศรเป็นบุตรของ ร.ท.นรินทร์ และเคยรับราชการสังกัดกองทัพอากาศและได้รับสิทธิเงินบำเหน็จบำนาญของสวัสดิการกองทัพอากาศ ซึ่ง ร.ท.นรินทร์ได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่บุตรของ ร.ท.นรินทร์ทุกคน โดยนายนริศรก็มีชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ด้วย ต่อมานายนริศรและบุตรของ ร.ท.นรินทร์ทุกคนก็ไปติดต่อขอรับเงินสวัสดิการและบำเหน็จบำนาญดังกล่าว ต่อสำนักงานสวัสดิการกองทัพอากาศ แต่ทางสำนักงานปฏิเสธที่จะจ่ายเงินดังกล่าว โดยให้ผู้ร้องไปดำเนินการตั้งผู้อนุบาลของนายนริศรก่อน เพราะนายนริศรไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง เพราะเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ อีกทั้ง ร.ท.นรินทร์ ยังมีทรัพย์สินอื่น ๆ อีก อันเป็นทรัพย์สินมรดกที่จะต้องตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งนายนริศรก็เป็นทายาทโดยธรรมคนหนึ่งของ ร.ท.นรินทร์ ซึ่งมีสิทธิในทรัพย์สินมรดกของ ร.ท.นรินทร์ แต่ไม่สามารถกระทำได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและ มีคำสั่งว่า นายนริศร ทวีวัฒน์ เป็นผู้ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลต่อไป ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอตั้งผู้อนุบาลของนายนริศร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายอริ อารยวัฒน์กุล)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี